

การฉลองสารตราตั้งของสโมสร (Club Charter Celebrations)

งานฉลองสารตราตั้งเป็นการเฉลิมฉลองที่สโมสรใหม่เข้าร่วมในโรตารี จะเป็นงานที่ควรค่าแก่การจดจำในประวัติศาสตร์ของสโมสร และเป็นโอกาสที่จะได้แนะนำสโมสรแก่ชุมชนในท้องถิ่นและสโมสรโรตารีข้างเคียง

การจัดงานเฉลิมฉลอง (Organizing the Celebration)

สมาชิกก่อตั้งตกลงกันว่าจะจัดงานเฉลิมฉลองแบบใด และจะสื่อภาพลักษณ์ของสโมสรที่ต้องการนำเสนอต่อชุมชนอย่างไร ขอให้สมาชิกกลุ่มเล็กๆ จัดงานเฉลิมฉลอง ร่างโปรแกรมและงบประมาณเพื่อให้สมาชิกทุกคนอนุมัติ โดยผู้จัดควรจะมีจุดเน้นในรายละเอียดดังต่อไปนี้

+ การออกแบบงานที่เหมาะสม

การเฉลิมฉลองควรที่จะแสดงถึงภาพลักษณ์ของสโมสรใหม่ และสามารถจัดได้หลายรูปแบบตั้งแต่อาหารค่ำที่เป็นทางการ ไปจนถึงงานเลี้ยงอย่างเป็นกันเอง รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ที่ให้แรงบันดาลใจและเชิญผู้ว่าการภาคเป็นผู้มอบสารตราตั้งแก่สโมสร

+ การเลือกวันและสถานที่

เลือกวันที่จะจัดงานภายหลังจากที่โบสถ์สโมสรใหม่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น วันที่ได้รับสารตราตั้งที่เป็นทางการของสโมสรคือวันที่คณะกรรมการบริหารโรตารีรับสโมสรเป็นสมาชิกโรตารี มิใช่วันที่ฉลองสารตราตั้ง

เมื่อกำหนดวัน ควรใช้เวลาเพียงพอต่อการวางแผนโปรแกรม และการเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงภายในภาค หลีกเลี่ยงการจัดงานตรงกับงานโรตารีอื่นๆ ภายในภาคเพื่อให้สมาชิกสโมสรอื่นเข้าร่วมงานได้

เมื่อกำหนดวันได้แล้ว จึงเลือกสถานที่จัดงานเฉลิมฉลอง

+ งบประมาณ

ค่าบัตรร่วมงานควรจะมีราคาที่เหมาะสมแต่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย แยกค่าใช้จ่ายเป็นส่วนๆ โดยประมาณจำนวนผู้ร่วมงาน อาหาร เครื่องดื่ม ค่าพิมพ์โปรแกรม บัตรอาหาร ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ บัตรเชิญและเอกสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ของที่ระลึกและค่าธรรมเนียมของผู้บรรยาย

+ การเชิญสโมสรอื่น

เมื่อส่งบัตรเชิญแล้ว ควรใช้เวลาพอสมควรแก่สโมสรอื่นในภาคที่จะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองในการประชุมสโมสรอย่างน้อย 2 ครั้ง บัตรเชิญควรจะมีวันเป็นเวลา ค่าบัตรและสถานที่จัดงาน รายชื่อของผู้บรรยาย วิธีการลงทะเบียนหรือตอบรับการร่วมงาน และวันสุดท้ายที่ปิดการรับจอง บางสโมสรขอให้โทรหาเรียนจ่ายเงินในการสำรองที่นั่งงานฉลองสารตราตั้งล่วงหน้า

+ การประชาสัมพันธ์

ส่งเอกสารการให้ข่าวไปยังสื่อในท้องถิ่น และเผยแพร่งานโดยใช้สื่อทางสังคม

+ แยกผู้มีเกียรติ

ท่านอาจจะเชิญบุคคลสำคัญในชุมชน ควรตัดสินใจว่ามีใครบ้างที่ควรจะได้รับบัตรฟรี หากท่านเชิญแขกพิเศษต้องมั่นใจว่าได้มีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกพิเศษแต่ละคน

+ การจัดสถานที่

หากเป็นงานใหญ่ควรจัดให้มีพื้นที่สำหรับการลงทะเบียน และควรจัดเตรียมป้ายชื่อเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้การแนะนำตัวง่ายขึ้น

หากเป็นงานที่เป็นทางการ ต้องกำหนดที่นั่งไว้ล่วงหน้า ควรจะกำหนดที่นั่งสำหรับผู้บรรยายและผู้นำเสนอรายงานอื่นๆ และมีพื้นที่ที่กำหนดไว้ พร้อมโต๊ะสำหรับผู้บรรยาย ไมโครโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ

+ ของขวัญสำหรับสโมสรใหม่

ตามธรรมเนียมแล้ว ผู้อุปถัมภ์และสโมสรอื่นๆ จะมอบของขวัญให้แก่สโมสรใหม่ เช่น โฟเตียม ธงโรตารี เข็มโรตารี ระฆังหรือฆ้อง สโมสรที่มีระเบียบพิธีการไม่มากนัก อาจจะไม่ต้องการสิ่งของเหล่านี้ แยกที่ต้องการนำของขวัญไปควร จะสอบถามสโมสรใหม่ว่าต้องการอะไร หรืออยากได้อะไร สโมสรอุปถัมภ์อาจจะเสนอตัวออกเงินค่าธรรมเนียมในการ ก่อตั้งสโมสร ผู้ว่าการภาคหรือที่ปรึกษาสโมสรใหม่ควรจัด เตรียมการมอบของขวัญและแจ้งแก่พิธีกรในงานก่อนเริ่ม งานว่ามีสโมสรใดบ้างที่จะมอบของขวัญให้

โปรแกรม: สร้างสรรค์งานที่ควรค่าแก่การจดจำ

โปรแกรมตลอดทั้งงานควรจะมุ่งหมายในการกระชับมิตรภาพและให้แรงบันดาลใจแก่สมาชิกของสโมสรใหม่ ควรพิจารณา อย่างรอบคอบว่าโรแทเรียนคนใดจะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์หลัก มีตัวอย่างมากมายซึ่งที่ปรึกษาสโมสรใหม่หรือนายกของ สโมสรอุปถัมภ์เป็นผู้เปิดประชุมและทำหน้าที่พิธีกรต่อไป จัดโปรแกรมให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และทำให้เกิดความต้อ เนื่องในแต่ละขั้นตอนอย่างราบรื่น

+ การมอบสารตราตั้งของสโมสร

หากเป็นการมอบสารตราตั้งที่เป็นกระดาษควรจัดใส่ กรอบให้เรียบร้อย สำหรับการมอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำในลักษณะของสไลด์หรือดีพิมพ์ลงในโปรแกรมบู๊ต ผู้ว่าการภาคมักจะเป็นผู้มอบสารตราตั้งใน ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์และอาจจะยกย่องสมาชิกก่อก่อตั้งโดยการเอ่ยชื่อแต่ละคน

+ แผ่นพับที่ระลึก

โปรแกรมของงานอาจจะถูกออกแบบให้เป็นของที่ระลึก (memento) สำหรับการฉลองสารตราตั้งด้วย แต่ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมากมาย หรือมีราคาแพง มักจะรวมรายละเอียดต่อไปนี้

- ชื่อสโมสรใหม่
- เวลาและสถานที่จัดงานฉลองสารตราตั้ง
- กำหนดการ รวมทั้งชื่อของผู้บรรยาย
- รายละเอียดงานบันเทิง

+ สุนทรพจน์ของผู้ว่าการภาค

ผู้ว่าการภาคอาจจะร่วมงานและพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ความหมายของโรตารีที่มีต่อสมาชิกแต่ละคนและชุมชน
- สิ่งที่สโมสรยินยอมในการเข้าร่วมโรตารี
- ประโยชน์ของมิตรภาพโรตารีในภาคและทั่วโลก
- ผลกระทบทั่วโลกที่มูลนิธิโรตารีกระทำ
- ความสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาสมาชิกภาพ อย่างต่อเนื่อง

? ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม?

- ➔ ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการก่อตั้ง สโมสรใหม่ได้จากเอกสาร **“การเริ่มต้นสโมสรโรตารี” (Starting a Rotary Club)**